

**ตามไปดู...**

# ประกวด ดาวเดือน มมส. ผ่านกิจกรรม 'ลุยทุ่งดำนา'



**ม**หาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ นื่องใหม่ใส่ใจชุมชน “เรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีการทำนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำผู้เข้าประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย เรียนรู้วิถีชาวนาบ้านไคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยองค์การนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตทุกคน และกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตผู้เข้าประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ชุมชนเรียนรู้วิถีชาวนา ภายใต้โครงการ “Freshyday and Freshy night 2012” มีการเก็บตัวผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การปลูกฝังความรักในหมู่คณะและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาเริ่มตั้งแต่วัฒนธรรมชุมชนจากการบอกเล่าและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นิสิต โดย **นายทองคุณ ระพล** ผู้ใหญ่บ้านไคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง จากนั้นผู้นำชุมชนได้นำนิสิตลงแปลงนา จากทฤษฎี

สู่การปฏิบัติจริง ตั้งแต่การถอนกล้า การมัด และการลงมือปักดำต้นกล้า

**นางเขยวภา บริวารณา** หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตกองกิจการนิสิต เล่าว่า เป็นกิจกรรมภายใต้แนวคิดที่ว่า “บ่าวสาวถิ่นโกลาวยขีด ภูมิจิตใจนา การ โฆษณาอีสานสู่อาเซียนระบือไกล” โดย

เป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิตผู้พัฒนา มหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการทางความคิดความร่วมมือและการปฏิบัติจากทุกสโมสรนิสิตในการขับเคลื่อน พื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การนำองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาอีสาน

ผนวกเข้ากับวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและนานาชาติประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดนิสิตผ่านการจัดกิจกรรมลดต้นทุนและการประกวด MSU Freshy day and Freshy night 2012 เพื่อให้นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นพี่ คณาจารย์ และบุคลากร เกิดความรักความสามัคคีและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสถาบัน ชูภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนากฎีภาคอีสานรวมถึงกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เรียนรู้ทักษะชีวิตในสังคมอุดมศึกษาตลอดจนตระหนักถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

**น.ส.สุรนุช วงศาโรจน์สกุล** นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ผู้เข้าประกวดดาวเดือน กล่าวว่าการกิจกรรมนี้บางคนไม่เคยลงมือปฏิบัติ แต่พอได้มาเรียนรู้กลับทำให้รู้สึกดีกว่าว่าจะได้มาซึ่งเมล็ดข้าวช่างยากลำบาก ทำให้นิสิตสำนึกถึงคุณของชาวนา

อย่างสุดซึ้ง ทั้งยังเกิดองค์ความรู้ด้านการทำนามาก  
ขึ้น ตลอดจนได้ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนไป  
พร้อมๆ กับการลงมือปฏิบัติจริง  
เรียกได้ว่าก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีของการบำเพ็ญ  
ประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้แนวคิดนิสิตจิตอาสา  
อีกด้วย